



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25451

Col.Inch: 61.91 Ad Value: 130,011

หัวข้อข่าว: อวดผลงานยาง-ปาล์มพื้น

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 390,033

ศิลปิน: สีสี่

# อวดผลงานยาง-ปาล์มพื้น

## ● ‘สมคิด’ ย้ำแก้ปัญหาดูทาง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้คุยกันถึงราคายางพารา และปาล์มถั่วมัน ล่าสุดราคาได้ขยับขึ้นมาดีแล้ว โดยราคายางพาราเพิ่มขึ้นมาจนถึง กก.ละ 60.05 บาท ส่วนผลปาล์มราคาเพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 3.30-3.50 บาท เช่นเดียวกับราคาข้าวก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นผล โดยเฉพาะราคาปาล์มมันได้เพิ่มขึ้นจากนโยบายการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลทั้งปี 10 และ ปี 20 รวมไปถึงการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า

“เกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์จากราคาที่เริ่มดีขึ้น

โดยในการประชุม ครม.ทาง รว.เกษตรฯ และ รว.พลังงาน ได้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยราคาปาล์มที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการทำนโยบายไบโอดีเซลด้วยการทำราคาแบบขึ้นนำตลาด ทำให้ราคากระดิกขึ้น และน่าจะเกิดความยั่งยืนในอนาคต ส่วนปมเอ็นจีวี ค่อยไปในอนาคต แม้จะได้รับผลกระทบจากการส่งเสริมใช้ไบโอดีเซลทางกระทรวงพลังงาน

ก็หาทางช่วยดูแล โดยหาทางส่งเสริมให้หันไปทำไบโอดีเซลมากขึ้น”

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า สาเหตุหลักของราคาพืชเกษตรทั้งยางพารา และปาล์ม ข้อแรกเป็นเพราะการรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร และ



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สหกรณ์ได้เข้ามารับซื้อ เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมที่จะขายให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่เท่านั้น แต่พอมีกลไกนี้ขึ้นมาทำให้เกิดการแข่งขันจนส่งผลให้ราคาดีขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีความต้องการในประเทศมากขึ้น ขณะที่ราคาปาล์มมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มดิบมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.30-3.50 บาท ส่วนถั่วมันปาล์มดิบอยู่ที่ 19.75-20.00 บาท เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมใช้ไบโอดีเซล และการดูดซับราคาส่วนเกินเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. หากทำอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาปาล์มขยับตัวดีขึ้นแน่นอน

นายมนัส พุทธรักษ์ ประธานสหพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์ม

ถั่วมัน กล่าวว่า ขณะนี้มีห้างค้าปลีกบางแห่งได้ใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขึ้นชื่อของตนเองด้วยการดัดแปรราคาให้ต่ำกว่าแบรนด์อื่น ๆ ขวดละ 5-10 บาท หรือขาย 24-25 บาท เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดส่งผลให้แบรนด์อื่น ๆ จำเป็นต้องมีการปรับลดราคา



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25451

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 61.91 Ad Value: 130,011

PRValue (x3): 390,033

คลิป: ๘๗๕

หัวข้อข่าว: อวดผลงานยาง-ปาล์มพื้น

ตาม ดัชนีเกษตรกรเริ่มกังวลว่าหากน้ำมันปาล์มขจัดลดราคากันมาก ๆ อาจทำให้ราคาผลปาล์มไม่ยั่งยืนได้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปัจจุบันราคาผลปาล์มอยู่ที่ 3.20-3.5 บาทต่อกก. คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีไออยู่ที่ 19-20 บาทต่อกก. เมื่อคำนวณต้นทุนกับราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มขจัดต้องอยู่ในระดับ 34-36 บาทต่อขวด อย่างไรก็ตามในส่วนกรณีที่มีการระบุว่าห้างค้าปลีกมีการจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มขจัดยี่ห้อของตัวเอง และมีการดัมพ์ราคาให้อยู่ในระดับ 24-25 บาทต่อขวด หากมีการบิดเบือนกลไกตลาดก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสำนักงานแข่งขันทางการค้าเข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีต่อไป

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า การที่กระทรวงพาณิชย์สั่งให้ร้านค้าปลีกยุติการนำน้ำมันปาล์มบรรจุขวดมาจัดโปรโมชันนั้น ในความเป็นจริงควรแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นที่ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดค่อย ๆ ชยับลงมาจากขวดละ 42 บาทในปีที่แล้ว ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุจนกระทบกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค และที่ผ่านมารัฐบาลเองก็มีส่วนทำให้โครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มไม่เสถียรด้วยการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าธงฟ้าจะนั้นจะไปโทษเอกชนฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกต้อง.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวนำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 40 ฉบับที่: 13932

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 36.82 Ad Value: 46,025

PRValue (x3): 138,075

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดตัวระบบจำกัดใช้3สารอันตราย

# เปิดตัวระบบจำกัดใช้3สารอันตราย

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” เพื่อให้เกษตรกรสมัคร สำหรับแจ้งความประสงค์ใช้ 3 สารเคมีได้ตั้งแต่วินิจฉัยเป็นต้นไป เผยเตรียมใช้ศพก.และแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเกษตรกรจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ เกษตรกรที่สอบผ่านจะได้รับสิทธิ์ซื้อ 3 สารดังกล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี 3 ประเภท ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับยางพาราขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลงว่าเกษตรกรได้ปลูกพืชดังกล่าวจริง ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตามการขึ้นทะเบียนแต่ละชนิดพืช และให้เกี่ยวกับประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คือ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เบื้องต้น กรมเตรียมใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ รวมไปถึงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นตัวหลักในการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร รวมไปถึงให้การช่วยเหลือในการเข้าถึงระบบการสมัครผ่านเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีการรับรู้และเข้าใจขั้นตอนการสมัครรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่รวมตัวกันผลิตพืชเป็นแปลงใหญ่ และจำเป็นต้องใช้สารดังกล่าว จึงต้องสร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรทราบการผลิตพืชบางส่วน อีกด้วย

สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12

มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ <http://chem.doae.go.th> หรือแอปพลิเคชัน “FARM-BOOK” ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งแอนดรอยด์ และ iOS หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง โดยเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ข ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ <http://elearning.doae.go.th> มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านใดที่ประสงค์จะทดสอบเลยเนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้วเลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่านเกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งได้ในระบบ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยโพสต์

Thai Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8256

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 27.51 Ad Value: 23,383.50 PRValue (x3): 70,150.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรม.โวนโยบาย อัฟราคาสำเร็จ 'ยาง-ปาล์ม'ฟื้น

## กรม.โวนโยบาย อัฟราคาสำเร็จ 'ยาง-ปาล์ม'ฟื้น

**ทำเนียบฯ** ● กรม.เป็นปลื้ม ส่งนโยบายช่วยอัฟราคาอย่าง พารา-ปาล์มน้ำมันขยับเพิ่ม ฟุ้ง เกษตรกรรับอานิสงส์เต็มสูบ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมให้ราคาของพารา และปาล์มน้ำมันปรับตัวดีขึ้น โดยราคาของพาราเพิ่มขึ้นมาจนถึงกิโลกรัมละ 60.05 บาท ส่วนปาล์มเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 3.30-3.50 บาท เช่นเดียวกับราคาข้าวก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น

“ราคาที่เพิ่มขึ้นมาครั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นผล โดยเฉพาะราคาปาล์มนั้นได้เพิ่มขึ้นจากนโยบายการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลทั้งปี 10 และปี 20 รวมไปถึงการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากนโยบายดังกล่าว” นายสมคิดกล่าว

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า สาเหตุหลักของราคาพืชเกษตรทั้งยางพาราและปาล์ม ข้อแรกเป็นเพราะการรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ได้เข้ามารับซื้อเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมที่จะขายให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่เท่านั้น

แต่พอมีกลไกนี้ขึ้นมา ก็ทำให้เกิดการแข่งขันจนส่งผลให้ราคาดีขึ้นมาก และนอกจากนี้ยังมีความต้องการในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะยางพารา เดิมใช้ยางพาราในประเทศปีละประมาณ 500,000 ตัน ส่งออก 4 ล้านตัน แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เข้าไปส่งเสริมก็ทำให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะที่ราคาปาล์มนั้นล่าสุดราคาผลปาล์มดิบมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.30-3.50 บาท ส่วนน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 19.75-20.00 บาท เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมใช้ไบโอดีเซล และการดูดซับราคาส่วนเกินเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเชื่อว่าหากยังมีการดำเนินการต่อไปในลักษณะนี้อาจต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาปาล์มขยับตัวดีขึ้นแน่นอน

ทั้งนี้ ที่ประชุม กรม. ยังรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) โดยรับทราบแนวทางการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบจากมติ กนป.ที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22429

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 63.55 Ad Value: 69,905

PRValue (x3): 209,715

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐปลื้มตันราคายาง-ปาล์มถึงฝั่ง

# รัฐปลื้มตันราคายาง-ปาล์มถึงฝั่ง

## ● สั่งทามาตรการรับ “สงครามการค้า-วิกฤติน้ำมัน”

“บิ๊กตู่” สั่งเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสงครามการค้า-วิกฤติน้ำมัน หลังโลกปั่นป่วน ด้าน “สมคิด” ปลื้มปรับมาตรการรัฐตันราคายาง ปาล์มน้ำมันขึ้นได้ ขณะที่ราคาข้าวไม่มีปัญหา ขณะที่ “ศิริ” ไม่รับคำขอใช้กองทุนน้ำมันอุดหนุนเอ็นจีวี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมออกมาตรการลดผลกระทบจากสงครามการค้าและความขัดแย้งเรื่องพลังงาน หลังจากที่มีข่าวการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน โดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกด้าน เพราะไทยเป็นประเทศเล็กๆ ยังไงก็มีผลกระทบไม่มากนักน้อย จึงต้องหารือร่วมกันว่าจะทำอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องติดตามราคาพืชผลการเกษตรต่อเนื่องด้วย

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขณะนี้ราคาข้าว ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน ได้ปรับตัวขึ้นจากการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกฤษฎารายงานว่า จากมาตรการเข้าซื้อยางพาราในราคานำตลาดส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ราคา 60.05 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าในช่วงหลายปี และเชื่อว่าอนาคตราคาก็จะขยับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาข้าวอยู่ในระดับที่ชาวนารับได้ในปีนี้ไม่มีปัญหา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการการผลิตและราคาได้เป็นที่พอใจ

ด้านราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนั้น นายศิริก็ระบุว่า เป็นผลจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชื้อน้ำมันปาล์มดิบ 200,000 ตัน มาผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้า แต่ในที่สุดซื้อแค่ 60,000 ตัน และดันราคาปาล์มขึ้นมาได้ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาแบบ

ยั่งยืน เพราะต่อไปการผลิตไบโอดีเซลแบบบี 10 และบี 20 ต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบอยู่ตลอดเป็นการซื้อขึ้นตลาดได้ ก็จะทำให้ราคาดีขึ้นเรื่อยๆ ถือว่านโยบายนี้ใช้ได้ผล อย่างไรก็ตาม ที่จะต้องปรับตัวต่อไปคือปื้มก๊าซเอ็นจีวี ที่เดิมเกิดขึ้นมาได้จากที่ราคาน้ำมันแพง แต่ตอนนี้น้ำมันไบโอดีเซลมีต้นทุนที่ถูกลงกว่า อนาคตปื้มเอ็นจีวีก็จะต้องปรับตัวไปตามกลไกการตลาด

นายฉัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ครม.รับทราบผลการรายงานราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการรวมกลุ่มของเกษตรกรเข้าไปซื้อยางพาราในราคานำตลาดรวมทั้งการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น จากอดีตไทยใช้ยางพาราในประเทศ 500,000 ตันต่อปี หรือ 14% ของผลผลิตในประเทศ ปีนี้ใช้ยางในประเทศเพิ่มเป็น 800,000 ตันหรือสัดส่วน 17% และมีการส่งออก 4 ล้านตันต่อปี

ส่วนราคาปาล์มหลังจากรัฐบาลพยายามเพิ่มการใช้ในประเทศ โดยดูดซับผลผลิตออกจากระบบ ส่งผลให้ผลปาล์มดิบราคาปรับเพิ่มขึ้น 3.30-3.50 บาท/กก.ราคาน้ำมันดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ราคา 19.75-20 บาทต่อบลิท ซึ่งจะสังเกตได้ว่าราคาน้ำมันดิบสะท้อนราคาผลปาล์มมากขึ้น แตกต่างจากอดีตที่ไม่สะท้อนราคาน้ำมันปาล์มดิบแต่อย่างใด

ขณะที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานทบทวนราคาขายปลีกเอ็นจีวี โดยต้องการ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยรัฐ

Thai Rath  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22429

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 63.55 Ad Value: 69,905

PRValue (x3): 209,715

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐปลื้มตันราคายาง-ปาล์มถึงฝั่ง

ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้ามาอุดหนุนราคาให้กับผู้ใช้รถยนต์เอ็นจีวี จากปัจจุบันที่ใช้นโยบายลอยตัวราคาตามตลาดโลก ว่านโยบายการอุดหนุนราคาเอ็นจีวีไม่ควรมีต่อไปนอกจากราคาน้ำมันในภาพรวมของตลาดโลกก็มีทิศทางที่ต่ำลง ดังนั้นการลอยตัวราคาเอ็นจีวี จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

“ขณะนี้ภาครัฐ โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อุดหนุนราคาเอ็นจีวีให้กลุ่มรถสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถตุ๊กๆ รถเมล์ ขสมก. ไปจนถึงสิ้นเดือน ม.ค.2563 ขณะที่การอุดหนุนราคาไบโอดีเซลปี 10 และปี 20 ให้ผู้ใช้รถยนต์เป็นการใช้เงินจากผู้ใช้น้ำมันไปอุดหนุนแตกต่างจากการอุดหนุนราคาเอ็นจีวีเพราะไม่ได้มีการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเอ็นจีวี จึงเป็นเรื่องยากที่จะนำเงินของกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนราคาเอ็นจีวีให้กับผู้ใช้กลุ่มอื่นๆเพิ่ม”

ส่วนการรับซื้อปาล์มน้ำมันของ กฟผ. นายศิริกล่าวว่า ได้ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันได้ขยับขึ้นแล้ว กฟผ. ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อให้ครบ 200,000 ตันตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในเดือน พ.ค. รับซื้อไปแล้ว 66,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 134,000 ตัน จะเป็นปริมาณที่ กฟผ. เข้าไปรับซื้อเพิ่มเป็นระยะๆ ตลอดปีนี้ ในช่วงเวลาที่ราคาปาล์มตกต่ำลง.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29 ฉบับที่: 10430

Col.Inch: 44.49 Ad Value: 48,939

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' แก้มปรียางทะลุ 60 บาท/กก.

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 146,817

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## 'สมคิด' แก้มปรียางทะลุ 60 บาท/กก.

### รัฐบาลทำสำเร็จแผนช้อนน้ำตาล-ดูดซับผลผลิต

'สมคิด' ติปรัฐบาลดันราคาขางพาราทะลุ 60 บาท/กก. ขณะที่ปาล์มน้ำมันพุ่ง 3.30 บาท/กก.แล้ว ส่วนข้าวมีราคาที่เกี่ยวข้องพอใจ ชี้แผนช้อนในราคาน้ำตาลได้ผลดี บวกกับหลายหน่วยงานรัฐดูดซับผลผลิตออกจากตลาดตามนโยบายรัฐ ทำให้ใช้ภายในประเทศเพิ่มจาก 5 แสนตัน เป็น 8 แสนตันต่อปี

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาสินค้าเกษตร อาทิ ขางพารา ข้าว ปาล์ม น้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้น โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าของมาตรการเข้าซื้อขางพาราในราคาน้ำตาล ส่งผลให้ขณะนี้ราคาขางพาราปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ราคา 60.05 บาท/กก. ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าในช่วงหลายปีหลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการ และเชื่อว่าอนาคตราคาจะสามารถขยับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนราคาปาล์มน้ำมันขึ้นมอยู่ที่ 3.30 บาท/กก. ราคาน้ำมันดิบก็ขยับสูงขึ้นตามกลไก เกิดจากมาตรการดูดซับผลผลิตออกจากตลาด การปรับตัวสูงขึ้นของราคาปาล์มน้ำมัน ถือว่าเป็นความสำเร็จของมาตรการรัฐ ส่วนราคาข้าวอยู่ในระดับที่ชาวนาได้รับ ปีนี้ไม่มีปัญหาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการผลผลิตและราคาได้เป็นที่พอใจ

"การเข้ามาซื้อสินค้าเกษตรเพื่อช้อนน้ำตาลนับว่า ได้ผล เพราะราคาผลผลิตด้านการเกษตรทั้งขางพาราและปาล์มปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวครั้งนี้ น่าจะเป็นการปรับตัวของราคาอย่างยั่งยืน เพราะการปรับตัว

สูงขึ้นของราคาปาล์มน้ำมัน แม้ว่าหลายประเทศ อาทิ นอร์เวย์ไม่นำเข้าแล้ว แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวของราคาครั้งนี้จะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านนายณัฐพร จาคูศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการรายงานราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปตามกลไกและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะขางพารา และปาล์ม น้ำมัน โดยราคาขางพาราปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เข้าไปซื้อขางพาราในราคาน้ำตาล จากในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางจะขายขางให้กับผู้ส่งออกเท่านั้น

ทั้งนี้ราคาขางพาราปรับตัวสูงขึ้นยังมีมาตรการส่งเสริมการใช้ขางในประเทศให้มากขึ้น จากอดีตไทยใช้ขางพาราในประเทศเพียง 5 แสนตัน/ปี หรือ 14% ของผลผลิตปีนี้ใช้ขางในประเทศเพิ่มเป็น 8 แสนตัน/ปี หรือสัดส่วนเพิ่มเป็น 17% ของผลผลิตทั่วประเทศ

ส่วนเรื่องของราคาปาล์ม หลังจากรัฐบาลพยายามเพิ่มการใช้ในประเทศ โดยการให้ดูดซับผลผลิตออกจากระบบ ส่งผลให้ผลปาล์มดิบราคาปรับเพิ่มขึ้น 3.30-3.50 บาท/กก. ราคาน้ำมันดิบ(ซีพีโอ) อยู่ที่ราคา 19.75-20 บาท/ลิตร สังเกตได้ว่าราคาน้ำมันดิบสะท้อนราคาผลปาล์มมากขึ้น แตกต่างจากอดีตที่ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำไม่สะท้อนราคาน้ำมันปาล์มดิบแต่อย่างใด



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15074

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30

Ad Value: 33,000

PRValue (x3): 99,000

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ลุยขับเคลื่อน “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

## ลุยขับเคลื่อน “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) เตรียมพร้อมรับสมัครเกษตรกรอบรมการใช้ ก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ 20 ต.ค.นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” เพื่อให้เกษตรกรสมัคร สำหรับแจ้งความประสงค์ใช้ 3 สารเคมีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อยเตรียมใช้ ศพก. และแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเกษตรกรจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำเป็นต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ เกษตรกรที่สอบผ่านจะได้รับสิทธิ์ชื่อ 3 สารดังกล่าว

**นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี 3 ประเภท ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำเป็นจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับยางพาราขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลงว่าเกษตรกรได้ปลูกพืชดังกล่าวจริง ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตามการขึ้นทะเบียนแต่ละชนิดพืช และให้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คือตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ในเมืองต้น กรมฯ ได้เตรียมใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ รวมไปถึงยังสมรทฟาร์มเมอร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นตัวหลักในการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรวมไปถึงให้การช่วยเหลือในการเข้าถึงระบบการสมัครผ่านเทคโนโลยีสมรทโฟน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรมีการรับรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการสมัครรับสิทธิ์ชื่อ 3 สารที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีการรวมตัวกันผลิตพืชเป็นแปลงใหญ่ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารดังกล่าว จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้ทั่วถึงเพื่อให้กระทบต่อการผลิตพืชบางส่วนอีกด้วย

สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ชื่อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ <http://chem.doe.go.th> หรือแอปพลิเคชัน “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งแอนดรอยด์ และ iOS หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง โดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรครู ช ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ <http://elearning.doe.go.th> มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือทำนิตที่ประสงค์จะทดสอบเลยเนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือกช่องทางที่ 3 สมัครรับการทดสอบได้เลยจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่านเกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งได้ในระบบ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**สยามรัฐ**

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 69 ฉบับที่: 24051

Col.Inch: 31.03 Ad Value: 32,581.50

คอลัมน์: เก็บมาเขียน: คมเข้มใช้สารเคมี

หน้า: 1(ซ้าย), 6

PRValue (x3): 97,744.50

ศิลป์: สีสี่



เก็บมาเขียน

## คมเข้มใช้สารเคมี

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตรพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เม.ย.62 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน เป็นต้นไป(20 ต.ค.62 เป็นต้นไป)



สำหรับประกาศดังกล่าวกำหนดให้เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่น จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม ดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม น้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยกรมวิชาการเกษตรจะทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน และปลัด อบต.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด <http://chem.doae.go.th> หรือแอปพลิเคชัน FARMBOOK ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ได้ทันที สำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

ทั้งนี้สามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ช ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ <http://elearning.doae.go.th> มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านใดที่ประสงค์จะทดสอบเลย เนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.62 กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 19 มิถุนายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22429

Col.Inch: 15.50 Ad Value: 17,050

หัวข้อข่าว: กระตุ้นใช้ยางทำราคาดีขึ้น

หน้า: 10(ล่างขวา)

PRValue (x3): 51,150

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## กระตุ้นใช้ยางทำราคาดีขึ้น

นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์ จ.สตูลเปิดเผยว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับความต้องการซื้อไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยเฉพาะประเทศจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคายางพาราตกต่ำ จ.สตูลมีส่วนยางพารา 375,121 ไร่ เกษตรกรต้องปรับตัวด้วยการลดพื้นที่ปลูกยางหันมาปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคายางพาราเริ่มปรับตัวสูงขึ้น หลังจากรัฐบาลประกาศให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมหาดไทยและคมนาคม เร่งระบายสต็อกยางตามนโยบายของนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ทั่วประเทศ 1 หมู่บ้าน 1 กม. รวมระยะทาง 75,032 กม. ซึ่งจะใช้ น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน โดยกรมทางหลวงและกรมชลประทานจะใช้ปริมาณน้ำยางจำนวนมากในการทำถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต นอกจากนี้ ยังกระตุ้นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ แผ่นปูพื้นสนามกีฬา, บล็อกปูพื้นตัวหนอน เป็นต้น จากมาตรการดังกล่าวมีส่วนช่วยทำให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ทันหุ้น <http://www.thunhoon.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:56

Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: NER ได้ประโยชน์จากราคายางที่สูง-เพิ่มกำลังการผลิต หนูน Q2 โตแกร่ง โบรกชีพิกัด 3.40 บ.



สกู๊ปเด่น กระดานเขียน คนหลังกระดาน ประกัน-กองทุน วัตีโอลงทุน ตลาดทุนดิจิทัล-ICO หนังสือพิมพ์

NER ได้ประโยชน์จากราคายางที่สูง-เพิ่มกำลังการผลิต หนูน Q2 โตแกร่ง โบรกชีพิกัด 3.40 บ.



🕒 มิถุนายน 18, 2019 📍 THIDARAT HENPROM 🗨️ ทันหุ้นวันนี้ 🏠 NER



บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ "ซื้อ" บริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER จากราคายางปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัม +8% QTD, +25%YTD จากอุปทานที่ลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่าแนวโน้มไตรมาส 2/2562 จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากราคายางที่ยังอยู่ในระดับสูง เสริมด้วยกำลังผลิตจากสายการผลิตใหม่ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 ที่ 552 ล้านบาท +14%YoY จากการขยายกำลังการผลิตอย่างผสม +26% รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นจะกลับมาดีขึ้นจากราคายางที่สูงและการทำผลิตภัณฑ์อย่างผสมซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาหุ้นในต้นปีมีการอ่อนตัวจากความไม่มั่นใจในธุรกิจยางที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาจากบริษัทเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต เราประเมินมูลค่าอิง PER ที่ 9.5x 2019 EPS ได้ราคาเป้าหมายที่ 3.40 บาท ปัจจุบันหุ้น NER ซื้อขายกันเพียง PER 7x

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น NER ช่วงบ่ายอยู่ที่ 2.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 0.79% ระหว่างวันราคาขึ้นมาสูงสุดที่ 2.58 บาท มูลค่าการซื้อขาย 33.48 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุด 18/06/2019 15:12:52

สถานะตลาด : Open(H)

NER

<b>NER</b>	ราคาล่าสุด
	<b>2.54</b>
เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
<b>+0.02 ▲</b>	<b>+0.79%</b>

ราคาปิดก่อนหน้า	2.52	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	13,143,604
ราคาเปิด	2.54	มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท)	33,480.96
ราคาสูงสุด	2.58	ราคาพาร์ (บาท)	0.50
ราคาต่ำสุด	2.52	ราคา Ceiling	3.26
ราคาเฉลี่ย	2.55	ราคา Floor	1.77

### \*\*\*ได้ประโยชน์จากราคายางที่มีการปรับตัวขึ้น

ราคายางปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัม +8%QTD, +25%YTD จากการที่ราคายางมีการปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ยางแผ่นรมควันในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศญี่ปุ่นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ความต้องการในการขยายยางแผ่นรมควันลดลงในช่วงปิดการกรีดยาง การเก็งกำไรจากกองทุนเงินประกอบกับการยางแห่งประเทศไทยได้ใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางในช่วงที่ผ่านมาด้วยการเข้าไปประมูลยางแผ่นรมควันเพื่อดูดซับอุปทานส่วนเกินในตลาดกลางยางพารา รวมถึงการใช้ยางพาราทำถนน และที่เก็บน้ำ ทำให้อุปทานส่วนเกินลดลง

เราจึงคาดว่าแนวโน้มไตรมาส 2/2562 จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากราคายางที่ยังอยู่ในระดับสูง เสริมด้วยกำลังการผลิตจากสายการผลิตใหม่ (ยาง RSS-Mixture) จะเริ่มดำเนินการเต็มไตรมาส ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรวมอีก 60,000 ตัน/ปี +26%YoY ส่งผลให้กำลังผลิตรวมปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 292,800 ตัน/ปี



นอกจากนี้แนวโน้มอัตราค่าโรชันตันปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 9-11% เทียบกับไตรมาส 2/2560 และ ไตรมาส 1/2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 10% และ 8.2% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ผลประกอบการไตรมาส 2/2562 จะถูกผลกระทบเล็กน้อยจากมาตรฐานบัญชีใหม่ ในการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน ประมาณ 1.2 ลบ.

### \*\*\* คงประมาณการปีนี้ ที่ 552 ล้านบาท +14%YoY

ฝ่ายวิจัย ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ที่ 552 ล้านบาท +14%YoY จากการขยายกำลังการผลิตยางผสม +26% ในเดือนเมษายน 2562 รวมถึงอัตราค่าโรชันตันจะกลับมาดีขึ้น จากการทำผลิตภัณฑ์ยางผสมซึ่งมีอัตราค่าโรชันตันสูงมากขึ้น รวมถึงบริษัทมีการลดต้นทุนโดยใช้ biogas โดยบริษัทมีการเตรียมวัตถุดิบในการผลิต biogas ทั่วประเทศ โรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดจากการใช้ biogas แทน LPG ทั้งนี้เรายังคงให้อัตราค่าโรชันตันในปี 2562 อยู่ที่ระดับ 9.5% เนื่องจากใน ครึ่งหลังปี 2562 ราคาขายยังคงมีโอกาสผันผวนเพราะการเก็งกำไรในตลาดยาง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ ราคาขางพาราที่ผันผวน อุปสงค์และอุปทานของยางโลก อัตราแลกเปลี่ยน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายงาน : ชิดารัตน์ เห็นพร้อม

อย่าลืมกดถูกใจ(Like)<http://Facebook> : ทันหูน  
กดติดตาม (subscribe)[Youtube](http://Youtube) : thunhoon V.I.P  
[www.thunhoon.com](http://www.thunhoon.com)



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุกพัฒนาธุรกิจยางภาคใต้

**RYT9 อาร์วายทีไนน์**

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สุข-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

# แห้วหน้า

กยท.รุกพัฒนาธุรกิจยางภาคใต้

**ข่าวทั่วไป** หนังสือพิมพ์แห้วหน้า -- อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  
00:00:03 น.

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า การประชุมเขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายคือเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมพัฒนาให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ถึงประเภท และปริมาณยาง โกดังจัดเก็บสินค้า จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตมาวิเคราะห์วางแผนการตลาด กยท.ในพื้นที่จะประสานงานโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคาและทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานที่ยอมรับ มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อต้องซื้อขายในราคาเป็นธรรม เป้าหมายสำคัญคือ รักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม หากทำได้เช่นนี้ จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจคือ พัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ง กยท. จะ ผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์เรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือจำหน่ายผลผลิตยางพาราผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้โรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง เพื่อให้ร่วมมือทำงานใกล้ชิดมากขึ้น นำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' ปลื้ม "ข้าว-ยาง-ปาล์ม" ราคาดี - กรม. รับทราบมาตรการซื้อชี้นำตลาดไปได้สวย

# ข่าวสด

🏠 ข่าวด่วน เลือกตั้ง 62 เต้นออนไลน์ ทุกทิศทั่วไทย ข่าวสดรอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ▾ กีฬา ▾

## 'สมคิด' ปลื้ม "ข้าว-ยาง-ปาล์ม" ราคาดี - กรม. รับทราบมาตรการซื้อชี้นำตลาดไปได้สวย

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 18:36 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [LINE](#)



'สมคิด' ปลื้ม "ข้าว-ยาง-ปาล์ม" ราคาดี - กรม. รับทราบ  
มาตรการซื้อชี้นำตลาดไปได้สวย แนะนำเอ็นจีวีปรับตัวรับไบโอดีเซล

รหัสข่าว: I-190619001287

หน้า: 1/3



"ข้าว-ยาง-ปาล์ม" ราคาดี - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้น โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าของมาตรการเข้าซื้อยางพาราในราคานำตลาด ส่งผลให้ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ราคา 60.05 บาท/ก.ก. ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าในอดีตในช่วงหลายปีหลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการ และเชื่อว่าอนาคตราคาก็จะสามารถขยับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน ราคาขึ้นมาอยู่เหลือ 3.30 บาท/ก.ก. ราคาน้ำมันดิบก็ขยับสูงขึ้นตามกลไก เกิดจากมาตรการดูดซับผลผลิตออกจากตลาด การปรับตัวสูงขึ้นของราคาปาล์มน้ำมัน ถือว่าเป็นความสำเร็จของมาตรการรัฐ ส่วนราคาข้าว ก็อยู่ในระดับที่ชาวนารับได้ ปีนี้ไม่มีปัญหา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการผลผลิตและราคาได้เป็นที่พอใจ

"การเข้ามาซื้อสินค้าเกษตรเพื่อชี้นำตลาดนับว่าได้ผล เพราะราคาผลผลิตด้านการเกษตรทั้งยางพาราและปาล์มปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวครั้งนี้ น่าจะเป็นการปรับตัวของราคาอย่างยั่งยืน เพราะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาปาล์มน้ำมัน แม้ว่าหลายประเทศ อาทิ นอร์เวย์ไม่นำเข้าแล้ว แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวของราคาครั้งนี้จะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ผู้ประกอบการอย่างเช่นผู้ประกอบการปื้มเอ็นจีวี ที่ขณะนี้กำลังมีปัญหาไม่ค่อยมีคนใช้ ควรปรับตัวรองรับพลังงานไอโอดีเซลมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการรายงานราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปตามกลไกและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะยางพารา และราคาปาล์มน้ำมัน โดยราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเข้าไปซื้อยางพาราในราคานำตลาด จากในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางจะขายยางให้กับผู้ส่งออกเท่านั้น

ทั้งนี้ ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการชี้นำตลาดของกยท. และกลุ่มเกษตรกร และยังมีมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ให้มากขึ้น จากอดีตไทยใช้ยางพาราในประเทศ เพียง 5 แสนตัน/ปี หรือสัดส่วน 14% ของผลผลิตยางพาราในประเทศ ปีนี้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มเป็น 8 แสนตัน/ปี หรือสัดส่วนเพิ่มเป็น 17% ของผลผลิตยางพาราทั่วประเทศ และการส่งออกผลผลิตยางของไทยมีประมาณ 4 ล้านตัน/ปี





ส่วนเรื่องของราคาปาล์ม หลังจากรัฐบาลพยายามเพิ่มการใช้ในประเทศ โดยการให้ดูดซับผลผลิตออกจากระบบ ส่งผลให้ผลปาล์มดิบราคาปรับเพิ่มขึ้น 3.30-3.50 บาท/ก.ก. ราคาน้ำมันดิบ (จีทีโอ) อยู่ที่ราคา 19.75-20 บาท/ลิตร จะสังเกตได้ว่าราคาน้ำมันดิบสะท้อนราคาผลปาล์มมากขึ้น แตกต่างจากอดีตที่ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำไม่สะท้อนราคาน้ำมันปาล์มดิบแต่อย่างใด

นายณัฐพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมครม. ยังรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) โดยรับทราบแนวทางการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ จากมติกนป. ที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดย กฟผ. จัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 200,000 ตัน จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขายแต่ละราย

นอกจากนี้ ยังให้ กฟผ. จัดซื้อ 100,000 ตัน ภายในเดือนพ.ค. 2562 และให้ผู้ขายจัดส่งน้ำมันปาล์มดิบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 30 วัน หลังจากลงนามสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว โดย กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด ภายใน 7 วันทำการ หลังจากส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลัง และ กฟผ. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ กฟผ. จัดหาสถานที่รับมอบน้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกและรักษาคุณภาพ และค่าขนส่ง น้ำมันปาล์มดิบจากคลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงโรงไฟฟ้าบางปะกง ในราคารวมไม่เกิน 0.90 บาท/ก.ก.